
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

สมัยสามัญ สมัยแรก/2566 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วันอังคารที ่ 6  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

******************************************************* 

ผู้มาประชุม 

๑.นายประยงค์  เทียมวงษ์เดือน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒.นายจ านง ศรีครั่ง   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๓.นางละมุล  อ่อนดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๔.นายกิตติศักดิ์ ฮวดศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

5.นายวิทยา  วงษ์อินตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

6.นายสุบัน  บุบผา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

7.นายประยน  ปะสาวะโท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

8.นางสาวอุทร  ทาสิมมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

9.นางสาวบัวศรี  พลหนา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑0.นางสาวละมุล  ไชยป่ายาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑1.นายสวัสดิ์  สุนนท์นาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑2.นายบุญลอง  บัวทุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

13.นายประจักร  นามหาไชย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

14.นายฉัตราวรรษ  คงจันทร์  ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ  

ผู้ไม่มาประชุม 

๑.นายสมศรี  วรรณค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง (ลากิจ) 

2.นายรักเกียรติ  เกษตรสินธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นางกัลยา  นารีไผ่    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒.นายบุญเลิศ  ไชยราช   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

3.นายฉลวย  ชารีผาบ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

4.นายบุญทัน  แซงกลาง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

5. นางบุญเลิศ  ภูษาแก้ว   รองปลัด อบต. 

 

/6.นายสุขสันต์.... 



 

 

๒ 

 

6. นายสุขสันต์  บัวลอย   หัวหน้าส านักปลัด 

7.นางปุริฉัตร  พิมพ์สิงห์   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

8.นางสาวรุ่งณภา  ชมภ ู   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง มาประชุม ครบองค์
ประชุม ประธานสภาฯ จึงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เข้าห้องประชุม
และประธานสภาฯได้มอบหมายให้นางกัลยา  นารีไผ่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เป็นผู้จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย 

วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก/2566  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บัดนี้ ได้เวลาตามก าหนดนัดแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง ดังมีระเบียบและวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายประยงค์  เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ ขอสวัสดีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง         
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็น
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก/2566  ครั้งที่ 1 มีท่านสมาชิกสภาฯที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯ 
จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1.นายสมศรี  วรรณค า ส.อบต.หมู่ที่ 2(ลากิจ),2. นายรักเกียรติ  เกษตรสินธุ์ ส.อบต.หมู่ที่ 
10(ลากิจ) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง รายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖5 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  29  
พฤศจิกายน  2565 

นายฉัตราวรรษ  คงจันทร์  เลขานุการสภาฯ  ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2566 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จบ 

นายประยงค์  เทียมวงษ์เดือน  ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯจะแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกการประชุมฯหรือไม ่ 
เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ 

นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ ขอแก้ไขหน้าที่ 13 บรรทัดที่ 4 ให้ตัดค าว่า 3 นิ้ว 

นายประยงค์  เทียมวงษ์เดือน  ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯจะแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกการประชุมฯหรือไม ่ 

-เมื่อไม่มี   สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖๖  
ครั้งที่ 1 วันที่  29  พฤศจิกายน  2565  พ.ศ.๒๕๖๖ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯด้วยมติ 12 เสียง ไม่รับรอง-ไม่มี งดออกเสียง(ประธานสภาฯ) 
๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม 2 คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน 

 

/นายประยงค์... 
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นายประยงค์  เทียมวงษ์เดือน  ประธานสภาฯ  ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 3  เนื่องจากผมมีภารกิจจ าเป็น
เร่งด่วนต้องเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์  จึงขอมอบให้ท่านรองประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมแทน เชิญครับ 

นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ  ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 

  ๕.๑  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  2566 และสมัยแรกประจ าปี 
2567 
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ครับ 
นายฉัตราวรรษ  คงจันทร์  เลขานุการสภาฯ   การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี 2566 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.๒๕65 ซึ่งต้องก าหนดเป็นประจ าทุกปีๆละ ไม่เกินสี่สมัยๆละไม่เกินสิบห้าวัน ส่วนสมัยวิสามัญไม่ได้ก าหนด
จ านวนสมัย  ซึ่งปี พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ปี 2565 และสมัยแรก ปี 2566 ไว้ดังนี้ 

สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2565 
สมัยที่ 2   วันที่  16-30  มิถุนายน  2565 

สมัยที่ 3   วันที่  1-15  สิงหาคม  2565 

สมัยที่ 4   วันที่  3-17  ตุลาคม  2565 

  สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2566 

   สมัยแรก  วันที่  1-15  กุมภาพันธ์ 2566 

ซึ่งสมัยแรกของปี 2566 ได้ก าหนดไว้แล้วคือระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่เกิน 15  จึงต้อง
ก าหนดอีกสามสมัยของปี 2566 และสมัยแรกของปี 2567  ควรมีการก าหนดสมัยประชุมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจตามช่วงเวลา ดังนี้ 

สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2566 
สมัยที่ 2   วันที่  16-30  มิถุนายน  2566 -เป็นห้วงการจัดท าแผนพัฒนา 

สมัยที่ 3   วันที่  1-15  สิงหาคม  2566   -เป็นห้วงการเสนอข้อบัญญัติฯ 

สมัยที่ 4   วันที่  16-30  พฤศจิกายน  2566 -เป็นห้วงของการรายงานผลการ 

                                                              ปฏิบัติงานและแผนพัฒนา 

  สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2567 

  สมัยแรก  วันที่  1-15  กุมภาพันธ์ 2567  -เป็นห้วงของการพิจารณาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

/มติที่ประชุม..... 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ด้วยมติ 11 เสียง ไม่รับรอง-ไม่มี งดออกเสียง(ประธานสภาฯ) 2 เสียง สมาชิก
สภาฯไม่มาประชุม 2 คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ............... 

นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ครับ 

นางกัลยา  นารีไผ่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ขอน าเรียนดังนี้ 
หลักการ 

 ก าหนดให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูก
สร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบลเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
 เหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ าเสียซึ่งให้ได้
ความส าคัญกับการจัดกระบวนการระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสียและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเห็นว่าการจัดการน้ าเสียในอาคารและครัวเรือน 
เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ประกอบกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ประกอบมาตรา๖๗ วรรคหนึ่ง(๒) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕46 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 มาตรา 16(18)บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ............  เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง  ให้ความเห็นชอบต่อไป  
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ชี้แจงรายละเอียด
ครับ 
นายฉัตราวรรษ  คงจันทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ข้อบัญญัตินี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องด าเนินการและรายงานอ าเภอ จังหวัด และกรม และด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกรม และปรับเปลี่ยน
ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง และได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
ในเรื่องนี้มาแล้วสามครั้งและได้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงให้ความเห็นชอบ ส่งให้อ าเภอ
เห็นชอบ ต้องส่งไปให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างและส่งกลับมาให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
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หนองแวงประกาศใช้และส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป วัตถุประสงค์คือเป็นการดักไขมันใน
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ผู้ประกอบการอาหาร สร้างบ้านใหม่ต้องมีบ่อดักไขมันในการยื่นแบบขอก่อสร้าง การ
เสนอข้อบัญญัตินี้โดยฝ่ายบริหาร ไม่ต้องมีสมาชิกสภารับรอง ข้อบัญญัติมีสองประเภท คือข้อบัญญัติงบประมาณ
(พิจารณาสามวาระไม่ได้) และข้อบัญญัติทั่วไป(พิจารณาสามวาระได้)  ข้อบัญญัติทั่วไปไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ โดยการแปรญัตติเดิมฝ่ายบริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัตินี้เข้ามาตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
เพ่ือให้สภาพิจารณา วาระแรกต้องขอมติรับหลักการ  
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้อธิบายเหตุผลความ
จ าเป็นในการส่งร่างข้อบัญญัติเข้าสู่สภาพิจารณา ก่อนที่จะขอมติรับหลักการ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เชิญท่านละมุล  อ่อนดี ครับ 
นางละมุล  อ่อนดี  ส.อบต.หมู่ที่ 1  บ่อดักไขมันมีลักษณะอย่างไร และหมู่บ้านมีความจ าเป็นต้องท าหรือไม่ 
อย่างไร งบประมาณเท่าไหร่ 
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง ชี้แจงครับ 
นายฉัตราวรรษ  คงจันทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ตามหลักการและเหตุผล การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง กับอาคารที่ปลูก
สร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้
ข้อบัญญัติท้องถิ่น อย่างที่ท่านละมุล  อ่อนดี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 ว่าน้ ายังไม่ไปถึงแหล่งน้ าสาธารณะ เนื่องจากต าบล
หนองแวงไม่มีแหล่งน้ าสาธารณะให้น้ าทิ้งลง ข้อบังคับนี้ใช้กับ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม สถานที่ที่มีคนใช้
บริการเยอะ เช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารที่ขอก่อสร้างใหม่ต้องมีแบบบ่ดักไขมันในอาคารด้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องมีข้อบัญญัตินี้ไว้เผื่อในอนาคต 

นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการ
จัดท าบ่อดักไขมันในอาคาร และข้อบัญญัตินี้เป็นนโยบายของรัฐบาลทุกแห่งต้องด าเนินการ  ขอถามมติที่ประชุม
สภาสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ............ ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  มีมติรับหลักการ ด้วยมติ 11 เสียง ไม่รับรอง-ไม่มี งดออกเสียง(ประธานสภาฯ) 2 เสียง 
สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม 2 คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน 

นายจ านง  ศรีครั่ง รองประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภามีมติเห็นชอบให้รับหลักการ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ............ ต่อไปจะเข้าสู่วาระ
ที่ 2 แปรญัตติ  เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ครับ 

นายฉัตราวรรษ  คงจันทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ขอน าเรียนรายละเอียด(ร่าง)ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ............  รายละเอียด 
ดังนี้ 

/ร่าง....... 
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( ร่าง ) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ........... 
------------------------------------------------ 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕46 ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕49  มาตรา 16(18)โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง และนายอ าเภอ
เกษตรวิสัย จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ..........” 

ข้อ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง นับจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ
ค าสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาคาร”หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า แพ คลังสินค้า ร้านอาหาร ส านักงาน  

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
“บ่อดักไขมัน”หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
“น้ าเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ าทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การ

อาบน้ า ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระท าอ่ืนในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
“ระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การท าระบบจัดการน้ าเสียในครัวเรือนอย่าง

ง่ายโดยท าการต่อท่อรับน้ าเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัดน้ าเสียตามรูปแบบบ่อดักไขมัน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ก่อนน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ าต่อไป 

“รูปแบบบ่อดักไขมันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด”หมายถึง บ่อดักไขมันที่สามารถก่อสร้างได้
มาตรฐานตามหลักวิชาการหลายรูปแบบ เช่น บ่อดักไขมันแบบส าเร็จรูป บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ บ่อดัก
ไขมันแบบสร้างในที่ หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

“การระบายน้ า”หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระ 
ท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 

“แหล่งระบายน้ า”หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลองแม่น้ า 
ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 

/เจ้าพนักงาน... 
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
“พนักงานเจ้าหน้าที่”หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงและพนักงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า 

และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน

ส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน
วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 

ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างจะต้องแสดงผังบริเวณการติดตั้งบ่อดักไขมัน หรือต้องปรากฏบ่อดัก
ไขมันในแบบก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดมาด้วย 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า

ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖เก็บ ขน น้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไป

ก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม

ข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้โดยท าเป็นประกาศ

ยกเว้นตามความจ าเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพ้ืนที่ เช่น 
พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นท่ีในชนบท 

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่......เดือน.................พ.ศ........... 
 
 

     (ลงชื่อ) 
(นางกัลยา นารีไผ่) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 

/เห็นชอบ 
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เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
 (นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์)    
      นายอ าเภอเกษตรวิสัย   
 
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ –ไม่มีสมาชิกสภาฯยื่นแปรญัตตินะครับ ถ้าไม่มีก็ให้คงร่าง
ข้อบัญญัติ ตามร่างเดิมทุกประการ ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ ด้วยมติ 11 เสียง ไม่รับรอง-ไม่มี งดออกเสียง
(ประธานสภาฯ) 2 เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม 2 คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน 

นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาแปรญัตติใดๆ  ในวาระที่ 2 ขอเข้าสู่การพิจารณา
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ต่อไป 

นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่มีการอภิปรายแล้วนะครับ จึงขอมติที่ประชุม       
ว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .......... หรือไม่  ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ด้วยมติ 11 เสียง ไม่รับรอง-ไม่มี งดออกเสียง(ประธานสภาฯ) 2 เสียง สมาชิก
สภาฯไม่มาประชุม 2 คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน 

นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ  (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ............ ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     หนอง
แวง มอบผู้บริหารด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อ 5.3  ขอพักการประชุมและพัก
รับประทานอาหารกลางวัน 40 นาท ี

ที่ประชุมรับทราบ 

พักการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน  40  นาที 

นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ ต่อไปจะเข้าสู่หัวข้อ 5.3  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง ครับ  
นางกัลยา  นารีไผ่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ได้จัดประชุมเมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2565  ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง  ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

/ประจ าปี.. 
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ประจ าปีงบประมาณ  2565  และในส่วนของรายละเอียดขอมอบให้หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ชี้แจง 
นางปุริฉัตร  พิมพ์สิงห์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ได้ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามเอกสารแนบ) จบ เพ่ือรายงานให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ทราบ ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการจัดท าร่างข้อบัญญัติ 2567 ฝ่ายแผนจะ
ส่งหนังสือแจ้งให้ส่งโครงการเพ่ือเสนอโครงการโดยมี1.หนังสือส่ง 2.แนบแผนพัฒนาหมู่บ้านเข้ามาด้วย ค่ะ  ใน
ส่วนของโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ประชุมประชาคมเพ่ิมเติมในแผนหมู่บ้านนั้นๆด้วย ทุกโครงการ
ต้องมีในแผนหมู่บ้าน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่ เชิญท่านประยน    
ปะสาวะโท ครับ 
นายประยน  ปะสาวะโท  ส.อบต.หมู่ที่ 7  มีเรื่องเสนอเข้าสภา ดังนี้ 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผึ้งหมู่ที่ 7 จากที่นายทองนาค  สังข์งามถึงที่นายประยูร  จันลาภา   
ได้ผู้รับจ้างหรือยัง 
-โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จะก าหนดช่วงไหน 
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ  เชิญท่านสุบัน  บุบผาครับ 
นายสุบัน  บุบผา  ส.อบต.หมู่ที่ 5  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าบ้านหนองช้าง  หมู่ที่ 5 ของทางหลวงชนบท
ช่วงถนนหมายเลข 3034 และได้ท าท่อระบายน้ าของหมู่บ้านได้รับความเสียหายและเสียค่าใช้จ่ายหลายบาท 
จึงอยากสอบถามว่าจะมีแนวทางแก้ไขหรือไม่อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูและและฝากสอบถามทางหลวงชนบท
ด้วยครับ 
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ เชิญท่านอุทร  ทาสิมมา ครับ 
นางอุทร  ทาสิมมา ส.อบต.หมู่ที่ 8 อยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 
2566  
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
นายสุขสันต์  บัวลอย  หัวหน้าส านักปลัด  อยากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงทุกท่าน    
ได้ไปศึกษารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี .ศ. 2565 
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ เชิญนักวิชาการคลัง ครับ 
นางวิศรุตา  พาณิชย์  นักวิชาการคลัง  ขอชี้แจงในส่วนเอกสารที่ได้แจกไป เป็นเอกสารเพ่ิมเติมภาษีปี 2566 
เป็นรายที่มีการแก้ไขเอกสารสิทธิใหม่หรือโอนสิทธิ ถ้าสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองคลังได้ 
นายจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการขอเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ ที่ส านักงาน
ที่ดินจะมารังวัด มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หรือยัง และขอให้ฝ่ายบริหารตอบ
ค าถามครับ 
นายบุญเลิศ  ไชยราช  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ขอตอบค าถาม 
 

/ตอบท่านประยน... 
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-ตอบท่านประยน  ปะสาวะโท  โครงการนี้ได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 
โครงการศึกษาดูงาน  ก าหนดห้วงประมาณวันที่ 13-31  มีนาคม  2566 สถานที่แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่  
-ตอบท่านสุบัน  บุบผา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าถนนสาย 3034  ถนนเส้นนี้เป็นของทางหลวงชนบท     
ไม่สามารถไปเรียกร้องความรับผิดชอบได้ แต่จะสอบถามทางหลวงชนบทอีกครั้งแล้วจะแจ้งให้ทราบ 
-ตอบทา่นอุทร ทาสิมมา  เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว 
-ตอบท่านจ านง  ศรีครั่ง  รองประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ยังไม่ได้รับการประสานจาก
ส านักงานที่ดิน 
นางกัลยา  นารีไผ่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ในส่วนของหมู่ที่ 5 ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การท างานของทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด  ไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ เนื่องจากถ้ามีสิ่งก่อสร้าง
ในเขตทางหลวง  เมื่อทางราชการมีโครงการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างจะต้องถูกรื้ออกให้หมด นายกจะไปอบรม
ระหว่างวันที่  20 ก .พ.-6 มี .ค. 2566  ณ จังหวัดปทุมธานี และได้รับรางวัลสตรีดี เด่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายจ านง  ศรีครั่ง รองประธานสภาฯ  วันนี้ขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสภาฯสมัยสามัญ
สมัยแรก/2566 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  ขอปิดการประชุม  

เลิกประชุมเวลา ๑4.00 น.  

ผู้บันทึกการประชุม 

ลงชื่อ    ฉัตราวรรษ  คงจันทร์ เลขานุการสภาฯ 

(นายฉัตราวรรษ  คงจันทร์) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

ลงชื่อ  รักเกียรติ  เกษตรสินธุ์     ประธานกรรมการฯ 

(นายรักเกียรติ  เกษตรสินธุ์) 

 

ลงชื่อ      สุบัน  บุบผา        กรรมการ     

    (นายสุบัน  บุบผา) 

         

ลงชื่อ     บุญลอง  บัวทุม     กรรมการ/เลขานุการ 

    (นายบุญลอง  บัวทุม) 

 

ลงชื่อ ประยงค์  เทียมวงษ์เดือน  ประธานสภาฯ 

 (นายประยงค์  เทียมวงษ์เดือน) 


